
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar
Ég bý á suðurnesjum og sé fyrir mér miðað við það sem heyrst hefur að fyrir ferðalög upp í 
borgarförð eða austur fyrir fjall verðum við með fjórfallt gjald í hverri ferð .
Ef ríkið getur ekki rekið sig betur án aukinnar skattheimtu og gjaldtöku þá er lágmark að þetta dreifist 
á landsvísu og allir borgi,ekki bara við hér á suðvesturhorninu .
Og hversvegna í ósköpunum er Garðbúi (Suðurnesjabæingur) í kjördæmi með Höfn í hornafirði ? 
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